

# ( สำเนา )

## ประกาศ กองทัพบก

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้น ผนัง เเวที และตกแต่งภายใน อาคารศาสนสถาน กองทัพบกที่ ๓ จุ

๓๐๐ คน

กองทัพบกมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้น ผนัง เเวที และตกแต่งภายใน อาคารศาสนสถาน กองทัพบกที่ ๓ จุ ๓๐๐ คน ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๒๔,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มิอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยเป็นผลงานประเภทเดียวกัน ไม่เกิน ๕ ปี และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบกที่ ๓/กองอำนวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กองทัพบกที่ 3 ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๕. กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะต้องแนบเอกสารหลักฐาน ใบอนุญาตสำหรับประกอบธุรกิจบัญชีสองและหรือใบอนุญาตสำหรับประกอบธุรกิจบัญชีสามตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อประกอบการพิจารณาของทางราชการด้วย
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้อง ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญและต้องนำหนังสือแสดงบัญชี รายรับรายจ่าย (บข.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารสอบราคา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของ โครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ กองทัพบกที่ ๓/กองอำนวยการก่อสร้างฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ ไม่ก่อนนิติสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่ง ได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในส่วนสาระสำคัญ เว้นแต่บุคคล หรือ นิติบุคคลนั้น จะ ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการส่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ง ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่  
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกพัสดุการกองทัพอากาศที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และ  
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง ได้ที่ แผนกพัสดุการกองทัพอากาศที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวร  
มหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่  
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.army3.mi.th> หรือ  
[www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๓๐-๕ ต่อ ๓๑๓๕๔ ในวันและเวลา  
ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(พลตรีสมพงษ์ แจ่มจรัส)

รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อำนวยการก่อสร้างฯ

ทำการแทน

แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการก่อสร้างฯ

สำเนาถูกต้อง

(พันเอก ยงยุทธ คุ้มแพทย์)

นายทหารฝ่ายพัสดุการ กองทัพอากาศที่ 3

ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

โดย พันเอก ยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพัสดุการ กองทัพอากาศที่ 3

เอกสารสอบราคา เลขที่ 35/2560